



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม
หมู่ที่ ๒ บ้านเนินเพิ่ม ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีสอบราคา โครงการปรับปรุงและต่อเติมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบป้ายมาตรฐานสำหรับโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล (แบบถาวร) จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่มกำหนด **ราคากลางค่าก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๕๐,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)**

ราคากลางของทางราชการดังกล่าว ไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคากลางเอง จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องค่าก่อสร้างเพิ่มเติมในภายหลังไม่ได้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาจ้าง
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ หรือหน่วยของการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๕๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันแล้ว
๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e - GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม ซึ่งการดูสถานที่ก่อสร้างดังกล่าวให้ผู้ซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ต้องไปดูสถานที่ดำเนินการด้วยตนเองก่อนยื่นซองสอบราคาจ้าง หากผู้ซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง รายใดไม่ไปดูสถานที่ดำเนินการในโครงการที่ตนได้ซื้อเอกสารตามโครงการข้างต้น องค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม จะถือว่าได้รับทราบสภาพท้องที่ที่จะดำเนินการตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในการทำงานเกิดขึ้น จะนำมาเป็นข้ออ้างไม่รับผิดชอบต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม ไม่ได้

/กำหนดขึ้นของ...

-๒-

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในระหว่างวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก งานพัสดุ กองคลัง และในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. กำหนดให้ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ในราคาชุดละ ๒,๐๐๐.- บาท ได้ที่งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. และในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ดูรายละเอียดที่ www.gprocurement.go.th และ www.noenphoem.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๓๖-๓๐๘๔ ต่อ ๒๓ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายเอกพงษ์ กุลเจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม

รายละเอียดแนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม
หมู่ที่ ๒ บ้านเนินเพิ่ม ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

ลำดับที่	ชื่อ - รายละเอียดโครงการ	อัตราค่าแบบแปลน (บาท)	ราคากลางสำหรับใช้ในการสอบราคา (บาท)	วงเงินงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)	กำหนดยื่นราคา (วัน)	หมายเหตุ
๑.	โครงการปรับปรุงและต่อเติมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบป้ายมาตรฐานสำหรับโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล (แบบถาวร) จำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่มกำหนด	๒,๐๐๐	๙๕๐,๐๐๐	๙๕๐,๐๐๐	๑๒๐	๖๐	หลักประกันสัญญาร้อยละ ๕ (%)

(นายเอกพงษ์ กุลเจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐